


MIC	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 31 ก.ค. 2561	Page : ๒	No :

แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมเขื่อนวชิราลงกรณ ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ได้กำหนดให้การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศ ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความเข้าใจถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ ทหาร เรือนจำ ดชด. และ อปท. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์
Date 31 ก.ค. 2561	Page : 3 No :

‘ก้าไลอี่เอ็ม’เห็นผลหลบหนีเพียง38ราย

กรุงเทพฯ ● ศาลแจ้งผลการใช้ ก้าไลอี่เอ็ม ตั้งแต่ 1 มี.ค. ออก ใช้แล้ว 1,844 ชุด หลบหนีเพียง 38 ราย ติดตามจับส่งได้ 18 ระบุได้ผลดีผิดเงื่อนไขศาลน้อยมาก

เมื่อวันจันทร์ นายปณณพัฒน์ มหาสิทธิ์ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดในการทดลองใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม และควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างปล่อยชั่วคราว (ก้าไลอี่เอ็ม) ว่า นับแต่ศาล

ได้นำอุปกรณ์ก้าไลอี่เอ็มมาใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2561 ใน 23 ศาล พบว่าได้ผลดียิ่ง มีผู้ผิดเงื่อนไขศาลน้อยมาก มีการหลบหนีโดยทำลายอุปกรณ์หรือทำสัญญาฉบับ 38 ราย ออกติดตามจับได้มาส่งศาล 18 ราย ตามข้อมูลถึงวันที่ 13 ก.ค.2561

นายปณณพัฒน์กล่าวว่า ก้าไลอี่เอ็มนี้นำมาใช้เพื่อติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล ไม่ว่าจะ มีหลักประกันหรือเรียกหลักประกันบางส่วน ในเกือบทุกประเภทคืออาญา เช่น ความ

ผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความผิดชีวิต ร่างกาย ความผิดลหุโทษ ซึ่งศาลอาจกำหนดเงื่อนไขกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ เช่น ห้ามเดินออกสถานที่ เข้าสถานที่ ใช้ความเร็วเกินกำหนด และผู้ใช้ ก้าไลอี่เอ็มต้องสมัครใจ

“โดยข้อมูลจะถูกถ่ายทอดทางซิมการ์ดในเครื่องมาที่ศูนย์ควบคุม ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก ตลอด 24 ชม. มีเจ้าหน้าที่ผลัดกันเข้าเวร 3 ผลัด ถ้ามีคนหนีหรือทำลายเครื่อง จะมีสัญญาแจ้งมาที่มอนิเตอร์

เจ้าหน้าที่ก็จะเตือน แต่ถ้ามีการทำลายอุปกรณ์หรือสัญญาฉบับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลบหนี จึงรายงานศาลเพื่อติดตามจับตัว ซึ่งศาลนำมาใช้เป็นดุลยพินิจในการกำหนดโทษหรือกำหนดเงื่อนไขได้” นายปณณพัฒน์ระบุ

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ระบุว่า ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 117 วรรคสอง ปัจจุบันมีการนำก้าไลอี่เอ็มออกใช้แล้ว 1,844 ชุด.

เผย 38 นักโทษ ทูปก้าไลค์กักตม

19 ความลับหน้าการทดลองใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามและควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างปล่อยชั่วคราว หรือก้าไลค์อ้าเอ็มจากสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายพัฒนาพัฒน์ มหาสิทธิ์ภูณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาเผยว่า นับตั้งแต่ศาล 28 แห่งนำอุปกรณ์ก้าไลค์อ้าเอ็มมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.61 พบว่า ได้ผลดียังมีผู้ทำผิดเงื่อนไขศาลน้อยมาก สถิติถึงวันที่ 18 ก.ค. มีการหลบหนีโดยทำลายอุปกรณ์ หรือสัญญาณดับ 38 คน สามารถติดตามจับกลับมาส่งศาลได้ 18 คน

นายพัฒนาพัฒน์กล่าวต่อไปว่า ก้าไลค์อ้าเอ็มนำมาใช้เพื่อติดตามและควบคุมผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล ไม่ว่าจะมัลลักระกันหรือเรียกหลักประกันบางส่วนเกือบทุกประเภทคืออาญาเช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดชีวิตร่างกาย และความผิดลหุโทษ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ เช่น ห้ามเดินออกนอกสถานที่ เข้าสถานที่ ใช้ความเร็วเกินกำหนด และผู้ใส่ก้าไลค์อ้าเอ็มต้องสมัครใจ ข้อมูลจะถูกถ่ายทอดทางซิมการ์ดในเครื่องมายังศูนย์ควบคุมที่สำนักงานศาลยุติธรรมตลอด 24 ชม. มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเข้าเวรกัน 3 ผลัด

“ถ้ามีคนหนีหรือทำลายเครื่อง จะมีสัญญาณแจ้งเตือนที่มอนิเตอร์เจ้าหน้าที่จะแจ้งเตือน แต่ถ้าทำลายอุปกรณ์หรือสัญญาณดับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลบหนี รีบรายงานศาลเพื่อติดตามจับตัว ศาลนำมาใช้เป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษหรือกำหนดเงื่อนไขได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ป.วิอาญามาตรา 108 วรรคสอง ประกอบมาตรา 117 วรรคสอง ปัจจุบันมีการนำก้าไลค์อ้าเอ็มออกใช้แล้ว 1,844 ชุด” นายพัฒนาพัฒน์กล่าว

นายพัฒนาพัฒน์กล่าวด้วยว่า นอกจากคดีข้างต้นแล้ว ยังนำมาใช้กับความผิดทางเพศ คดีอั้งยี่ของโจร พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อาวุธปืน ยาเสพติด และตุลาการ ได้รับทราบว่าเป็นเขตศาลแขวงดอนเมือง ไม่มีเด็กแว้นชิงรถ จยย.บนถนนวิภาวดีรังสิต คงเพราะกลัวจะถูกใส่ก้าไลค์อ้าเอ็มเพราะก้าไลค์อ้าเอ็มถูกนำมาใช้กับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรด้วย สำหรับศาลทั่วประเทศจะนำอุปกรณ์มาใช้ให้ครบ 168 ศาลรวม 5 พันเครื่องศาลในภาค 1 มีศาลจังหวัดมีนบุรีใช้มากที่สุด 145 เครื่อง รองลงมาคือ ภาค 7 ศาลจังหวัดนครปฐม 55 เครื่อง และภาค 4 ศาลจังหวัดขอนแก่นใช้ 41 เครื่อง

“ส่วนคนที่ทำลายก้าไลค์อ้าเอ็มจะไม่มี ความผิดฐานทำลายทรัพย์สินทางราชการ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เช่าจากเอกชน และการสวมก้าไลค์อ้าเอ็มไม่ถึงเป็นการถูกควบคุมตัวตามความหมายของป.อาญา เนื่องจากมีอิสระในการเคลื่อนไหว เพียงแต่ห้ามเข้าหรือออกบางสถานที่ จึงไม่มีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม แต่เมื่อทำลายอุปกรณ์ถ้าจับได้ศาลจะเพิกถอนคำสั่งปล่อยตัวแล้วนำส่งเข้าเรือนจำ ก้าไลค์อ้าเอ็มเราเช่ามาจากบริษัทเอกชน หากเสียหายเพราะเจตนาทำลายบริษัทจะเรียกร้องเอากับจำเลยตีวงเงินอันละ 2 หมื่นบาท แต่ถ้าพังเพราะการใช้งานปกติจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ” นายพัฒนาพัฒน์กล่าว

นายพัฒนาพัฒน์กล่าวอีกว่า ล่าสุดวันนี้ (30 ก.ค.) ได้รับรายงานว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 29 ก.ค. ผู้ต้องหาคดีขี้ก้อยของศาลแขวงชลบุรี เลขคดีที่ ผ.273/2561 ขาดการติดต่อ จึงโทร.เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รพ.แหลมฉบังรับสายแจ้งว่า ผู้ต้องหาสวมก้าไลค์อ้าเอ็มเสียชีวิต เพราะอุบัติเหตุ ตนจึงให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจริง จึงนำอุปกรณ์กลับมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีจำเลยที่อยู่ในควบคุมตามคำสั่งศาลหลบหนีและถูกออกหมายจับเพื่อทดแทนการขอค้ำประกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ปัจจุบันสำนักงานศาลอยู่ระหว่างจัดตั้งหน่วยคอร์ทมาชลตามร่าง พ.ร.บ.ตำรวจศาล ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาฝ่ายนิติบัญญัติ

ศาลเผยติดกำไลข้อเท้า ยอดผู้ต้องขัง 2 พันคน ปล่อยตัวแล้วหนี 18 ราย

เผยยอดปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวโดยใช้กำไลข้อเท้า
เป็นสัญญาณ เตือน ไปแล้วเกือบ 2 พันราย บางราย
ติดหลบหนีแต่ไปไม่รอด

ต่อ : กำไลข้อเท้า -หน้า 2

กำไลข้อเท้า

วันที่ 30 ก.ค. 2561 นายปณตพัฒน์ มหาสิทธิ์ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ สำนักงานประธานศาลฎีกา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไลข้อเท้า EM) เพื่อติดตามและควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างปล่อยชั่วคราว ว่า ศาลได้นำอุปกรณ์กำไลข้อเท้ามาใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2561 โดยข้อมูลล่าสุดถึง 13 ก.ค. มีการใช้ กำไลเอ็ม

แล้ว 1,844 ชุด นับว่าได้ผลดียิ่งเพราะมีผู้กระทำผิดเงื่อนไขศาลน้อยมาก พบการหลบหนี ทำลายอุปกรณ์ หรือสัญญาณอุปกรณ์ดับ 38 ราย เจ้าหน้าที่ออกติดตามจับมาส่งศาล 18 ราย

“สำหรับกำไลข้อเท้า ศาลนำมาใช้เพื่อติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวด้วยความสมัครใจ ซึ่งมีหลักประกันหรือเรียกหลักประกันบางส่วน ในเกือบทุกประเภทคดีอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความผิดชีวิตร่างกาย ความผิดลหุโทษ ซึ่งศาลอาจกำหนดเงื่อนไขกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ เช่น ห้ามออกหรือเข้าสถานที่ ให้ความเร็วเกินกำหนด” นายปณตพัฒน์ ระบุ

นายปณตพัฒน์ยังกล่าวอีกว่า ส่วนระบบการทำงานข้อมูลจะถูกถ่ายทอดทางซิมการ์ดในเครื่องมาที่ศูนย์ควบคุม ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก ตลอด 24 ชม. โดยมีเจ้าหน้าที่ผลัดกันเข้าเวร 3 ผลัด ถ้ามีคนหลบหนีหรือทำลายเครื่องจะมีสัญญาณแจ้งมาที่มอนิเตอร์ เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเตือนบุคคลนั้น แต่ถ้ามีการทำลายอุปกรณ์หรือสัญญาณดับ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลบหนี จึงรายงานศาลเพื่อขอหมายจับติดตามจับตัว ซึ่งศาลนำมาใช้เป็นดุลยพินิจในการกำหนดโทษหรือกำหนดเงื่อนไขต่อไป